
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประสานงานภายในวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี 

คร้ังที่ 5/2555 
วันอังคารที่  24 กรกฎาคม 2555 

ณ  ห้องประชุมส านักงานอธิการบดี ชั้น 2  อาคารบริหาร 
------------------------------------------ 

 

ผู้มาประชุม 

ผู้ไม่มาประชุม  
 
 

 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
 
 

 
เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 

 เมื่อครบองค์ประชุม ประธานฯ กล่าวเปิดการประชุม จากนั้น จึงเสนอที่ประชุมพิจารณาวาระการประชุม
ตามล าดับ ดังนี ้
 

วาระที่ 1  เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
   วาระที่ 1.1 เรื่อง การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน และการประเมินคุณภาพ 
         การศึกษาภายนอกรอบสาม มหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ประธานแจ้งวา่ มหาวิทยาลัยศลิปากร จะรับการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับสถาบัน ระหว่าง
วันอังคารที่ 7 – วันพฤหัสบดีที ่9 สิงหาคม 2555 และเตรียมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายนอกรอบสาม ระหวา่งวัน
จันทร์ที่ 20 – วันพฤหัสบดทีี่ 23 สิงหาคม 2555  ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 

1.  นายสอาด  ศรีจันทร ์ ผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขตฯ ประธาน 
2.  นางสาวแสงจันทร์  คงอิ่ม รก.หัวหน้างานบริหารทั่วไป กรรมการ 
3.  นางนิลวรรณ  ไทยมะณ ี หัวหน้างานคลังและพัสด ุ กรรมการ 
4.  นางสาวฐิตยิา  สมยา รก.หัวหน้างานบริการการสอน กรรมการ 
5.  นายสุริยะ  เชาวว์ัย รก.หัวหน้างานสวสัดิการและกจิการนักศึกษา กรรมการ 
6.  นายธราธร   อินทรก าแหง รก.หัวหน้างานชา่ง กรรมการ 
7.  นางสาวสุวิมล  ชาพรหมมา        นักบริหารงานทั่วไป                                         กรรมการ 
8.  นายลัคน์พงศ์    อยู่ฉิม ผู้แทนศูนย์คอมพิวเตอร์ กรรมการ 
9.  นางสาวสุมาลี   วาทีหวาน ผู้แทนหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี กรรมการ 
10.  นางสาวสุนทรี  เกตุมณ ี นักบริหารงานทั่วไป กรรมการและ 

เลขานุการ 

1. นายประสิทธิ์   นิธิโกสินทร์  ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ติดราชการ 
2. อาจารย ์มานพ เอ่ียมสะอาด ผู้แทนคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ติดราชการ 
3. นายสัมฤทธิ์    เอกสินธุ ์  ผู้แทนคณะวทิยาการจัดการ  ติดราชการ                
4. นางสาวณฐมน  พฒันา   ผู้แทนคณะวทิยาการจัดการ ติดราชการ                

1. นางสาวทัศนวรรณ  พลวิรัตน์  ผู้แทนคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร  
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       วาระที่ 1.2 เรื่อง   การเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการมหาวิทยาลัยศิลปากร  จากผู้แทนสมาชิก 
   ประธานแจ้งวา่ มหาวิทยาลยัศิลปากร ไดป้ระกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งกรรมการสวัสดิการ
มหาวิทยาลยัศิลปากร  จากผูแ้ทนสมาชิก ตามความในข้อ 8 วรรคสอง แห่งระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัด
สวัสดิการภายในส่วนราชการ พ.ศ. 2547 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ประธานแจ้งว่า จะแจ้งผลการเลือกตั้งให้ทราบในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

   วาระที่ 1.3   เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการรณรงค์และประเมินผลการ 
         ประหยัด พลังงาน 
   ประธานแจ้งวา่ มหาวิทยาลัยศลิปากร ได้แต่งตัง้คณะกรรมการรณรงค์และประเมินผลการประหยัดพลังงาน 
ตามค าสัง่ที่ 933/2555 ลงวนัที ่25 มิถุนายน 2555 โดยคณะกรรมการในส่วนของวิทยาเขตฯ ประกอบด้วย คณบดีคณะ
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เลขานุการคณะสตัวศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร ผูอ้ านวยการส านักงานวทิยา
เขตสารสนเทศเพชรบุรี ซึ่งคณะกรรมการฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลและประเมินผลการประหยัดพลังงาน เสริมสร้างจิตส านึก
การประหยดัพลังงานของบุคลากรในหน่วยงาน นอกจากนี ้ ยังแต่งตั้งคณะอนุกรรมการรณรงค์และประเมินผลการ
ประหยัดพลังงาน ตามค าสัง่ที่ 1003/2555 ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2555 ซึ่งคณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลและ
ประเมินผลการประหยัดพลงังาน เสริมสร้างจิตส านึกการประหยัดพลังงานของบุคลากรในหนว่ยงาน และสง่ข้อมูลการใช้
พลังงาน พร้อมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง โดยในสว่นของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี มีผู้อ านวยการส านักงานวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรี เป็นประธานอนุกรรมการและมีรายนามคณะอนุกรรมการ ตามเอกสารประกอบการประชุม  
   ที่ประชุมรบัทราบ 
 

   วาระที่ 1.4 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของห้องสมุด ประจ าเดือน มิถุนายน 2555 
     ประธานใหผู้้แทนหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี รายงานกิจกรรมและผลการด าเนินงานประจ าเดือน
มิถุนายน 2555   โดยสรปุ ดังนี ้
   1. ผู้เข้าใช้บริการ   จ านวน  6,585 ราย 
   2. บริการยืมหนังสือ  จ านวน  8,451 รายการ 
   3. บริการคืนหนังสือ  จ านวน  4,422 รายการ 
   4. บริการน าชมห้องสมุด จ านวน     2 คร้ัง 
   5. จ านวนผู้เข้าใช้บริการคอมพวิเตอร์และอินเตอร์เน็ท จ านวน 277 ราย/ครั้ง 
   6. ผู้เข้าใช้บริการนอกเวลา จ านวน  626   ราย 
   โดยมีรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ผู้แทนหอสมุดวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้ประชาสัมพนัธ์การฉายภาพยนตร์ 
จากประเทศในกลุ่มอาเซียน คอื ประเทศมาเลเซียและประเทศพม่า และประชาสัมพันธ์การรับบริจาคหนงัสือในโครงการ
หนังสือมือสอง รวมทั้งสื่อการเรียนการสอนเพื่อมอบให้เด็กๆ ในชุมชน นอกจากนี้ ส านักหอสมุดกลางจะท าการปรับปรุง
ระบบคอมพิวเตอรเ์พื่อให้ข้อมูลจ านวนผู้ใชบ้ริการที่เที่ยงตรง 
 

   วาระที่  1.5 เรื่อง รายงานผลการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตฯ ประจ าเดือนมิถุนายน 2555
   ประธานให้หัวหน้างานในสงักัด ส านักงานวิทยาเขตฯ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือน มิถุนายน 
2555 ดังนี้ 
     1.  งานบริหารทั่วไป 
     2.  งานคลงัและพสัด ุ
     3.  งานสวัสดิการและกิจการนักศึกษา 
     4. งานบริการการสอน 
     5.  งานช่าง 
     6. การใช้ยานพาหนะ  
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   ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ และมีการรายงานเพิ่มเติม ดังนี ้
   - รักษาการหัวหน้างานบริการการสอนแจ้งว่าเมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2555 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ได้
แจกบัตรประจ าตวันักศึกษาให้แก่ชั้นปีที ่ 1 โดยมนีักศึกษามารบับัตรประมาณ 80 % เนื่องจาก บางส่วนอยู่ระหว่างการ
สอบกลางภาค ซึ่งธนาคารจะเข้ามาแจกบัตรอีกคร้ังในวันพฤหัสบดีที่ 26 กรกฎาคม 2555 เวลา 12.00 น. ณ อาคาร
บริหารชั้น 1 ซึ่งแจ้งให้คณะวชิาและติดบอร์ดประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาทราบแล้ว 
   - ผู้อ านวยการส านักงานฯ แจ้งว่านายพิทักษ์ วงศ์ศรีนาค หัวหน้างานสวนและสนาม ได้ย้ายไปปฏิบัติงาน 
ณ กองบริการอาคารสถานที่และยานพาหนะ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2555 จึงได้เชิญคนสวนประชุมหารือการท างาน
พร้อมด้วยนายสุริยะ เชาว์วัย รักษาการหัวหน้างานสวสัดิการฯ นางสาวแสงจนัทร์ คงอิ่ม รักษาการหัวหน้างานบริหาร
ทั่วไป และนางสาวสนุทรี เกตุมณี เพื่อก าหนดแนวทางการท างานและมอบหมายหนา้ที่ให้คนสวนแต่ละคนรับผิดชอบ และ
ขอความร่วมมือจากทั้ง 3 คนช่วยตรวจสอบการท างานของคนสวนอีกทางหนึ่ง 
   - รักษาการหัวหน้างานชา่งแจ้งวา่ ขณะนี้ วทิยาเขตฯ ได้ท าการว่างท่อเมนน้ าประปาเชื่อมต่อกับการ
ประปาส่วนภูมิภาคและได้มีการวางท่อน้ าประปาภายในวิทยาเขตฯ เรียบร้อยแล้ว คาดว่าจะมีน้ าประปาใช้ในเร็ววันนี้ 
 

   วาระที่ 1.6 เรื่อง ผลการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน ประจ าปี 2556 ของมหาวิทยาลัยศิลปากร 
   ประธานแจ้งวา่ จากการเข้าประชุมคณะกรรมการเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
ที่ประชุมแจง้ว่า ในปงีบประมาณ พ.ศ. 2556 มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้รับการจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จ านวน  
1,191,245,700 บาท ซึ่งในส่วนของวิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีได้รับการจัดสรรงบประมาณทั้ง 3 หมวดรายการ ได้แก ่
งบบุคลากร งบด าเนินงาน และงบลงทุน ดังนี ้
   1. ส านักงานวทิยาเขตฯ     จ านวน  10,644,100  บาท 
   2. คณะวิทยาการจัดการ    จ านวน    3,052,700  บาท 
   3. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยกีารเกษตร   จ านวน    6,152,300  บาท 
   4. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  จ านวน       287,300  บาท 
   5. ศูนย์คอมพิวเตอร์        จ านวน  15,071,100  บาท 
   6. ส านักหอสมุดกลาง    จ านวน 29,930,300   บาท 
   และงบประมาณส าหรับโครงการบริการวิชาการ โครงการวจิัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ ดังรายละเอียดใน
เอกสารประกอบการประชุม 
   ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ประธานได้มอบหมายให้รักษาการหัวหน้างานสวสัดิการและกิจการนักศึกษา 
ประสานงานกับผู้รับจา้งเพื่อพิจารณาก าหนดจดุติดตั้งและจัดท ารายละเอียด รายการครุภัณฑ์ระบบรักษาความปลอดภัย
ประจ าหอพักนักศึกษา เพื่อเตรียมการหลังจากที่มีการประกาศใช้เป็นพระราชบัญญัติงบประมาณแล้ว 
 
   วาระที่ 1.7 เรื่อง  การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าในภาคต้น ปีการศึกษา 2555 
   ประธานแจ้งวา่ ตามทีว่ิทยาเขตฯ ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ าใช้ ตั้งแต่วนัที่ 22 พฤษภาคม 2555 
ส านักงานวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี ได้แก้ไขปัญหาโดยการจ้างเหมาขนส่งน้ าและขุดบ่อบริเวณหน้าหัวสูบในอ่างเก็บน้ า
หนองจิก โดยขณะนี้ มีค่าใช้จา่ยในการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ า จ านวน 3,420,445  บาท  โดยเบิกจ่ายจาก
งบประมาณเงินกองทนุพัฒนาวทิยาเขตสารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจยั ดังนี ้
   1. ค่าจ้างเหมารถเอกชนขนส่งน้ า ตั้งแต่วันที ่22 พฤษภาคม – 22 กรกฎาคม 2555 รวม 32 วัน  จ านวน 
2,819 เที่ยว เป็นเงิน 3,370,445  บาท 
   2. ค่าจ้างเหมารถขุดบ่อบริเวณหัวสูบน้ าในอ่างเก็บน้ าหนองจิกขนาด 15 เมตร ยาว 30 เมตร ลึก 4.5 เมตร 
ในวันที่ 18 มิถุนายน 2555 จ านวน 50,000 บาท  เพื่อรองรับน้ าฝนที่จะตกและไหลมารวมกันในบ่อจะท าให้สูบน้ าขึ้นมา
ผลิตน้ าใชไ้ด้   
   ที่ประชุมรบัทราบ  
 



หน้า 4 
 

 
   วาระที่ 1.8 เรื่อง  การเผยแพร่รายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการ 
         ประสานงาน ประจ าปี พ.ศ. 2555 
   ประธานแจ้งวา่ เพื่อเผยแพร่การด าเนินงานของคณะกรรมการประสานงานภายในวิทยาเขตสารสนเทศ
เพชรบุรี จึงได้น ารายงานการประชุมและเอกสารประกอบการประชุมคณะกรรมการประสานงาน ประจ าปี พ.ศ. 2555
เผยแพร่ไว้ที่หน้า website วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี (www.pict.su.ac.th) จึงเชิญชวนให้คณะกรรมการทุกท่านที่
ต้องการรับทราบผลการด าเนินงานของส านักงานวิทยาเขตฯ สามารถเข้าดูได้ใน website ดังกล่าว 
   ที่ประชุมรบัทราบ ทั้งนี้ ประธานแจ้งวา่ จะประชาสัมพันธ์ให้คณะวิชาและหน่วยงานในวิทยาเขตฯ เพื่อ
รับทราบต่อไป 
 

วาระที่ 2 เรื่อง รับรองรายงานการประชุม 
  ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประสานงานฯ คร้ังที่ 4/2555 เมื่อ
วันที่ 27 มิถุนายน 2555 ดังรายละเอียดในเอกสารประกอบการประชุม 
  ที่ประชุมพจิารณาแล้วมีมติให้แก้ไขรายงานการประชุม ดังนี ้   
  - หน้าที่ 3 วาระที่ 1.7  บรรทัดที่ 2 ค าว่า “รักษาการหัวหอสมุด” ให้แก้เป็น “รักษาการหัวหน้าหอสมุด
วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี” 
  - หน้าที่ 4 วาระที่ 4.1  บรรทัดที่ 3 ค าว่า “ประเมินคุณคุณภาพ” ให้แก้เป็น “ประเมินคุณภาพ” 
  - หน้าที่ 5 วาระที ่5    บรรทัดที ่2 ข้อที่ 1 ค าว่า “จาการ” ให้แก้เป็น “จากการ” ข้อที่ 7 บรรทัดที่ 2 ค าวา่ 
“ด าเนินการการ” ให้แก้เป็น “ด าเนินการ” และค าวา่ “สมารถ” ให้แก้เป็น “สามารถ” ข้อที่ 8 บรรทัดที่ 4 ค าว่า“ต้อง
งบประมาณ” ให้แก้เป็น “ต้องใช้งบประมาณ” 
  จากนั้น  จงึมีมติรับรองรายงานการประชุมตามที่ได้แก้ไขแล้ว 
 

วาระที่ 3  เรื่องอื่นๆ 
  คณะกรรมการประสานงานได้แจ้งเร่ืองอ่ืนๆ ในที่ประชุม ดังนี้ 
  1. นายลัคน์พงศ์ อยู่ฉิม แจ้งเรื่องอุปกรณ์สวิทช์เปิด-ปิด Internet ในหอพักนักศึกษาว่าไดป้ระสานไปยังศนูย์
คอมที่นครปฐมแล้วอยู่ระหว่างการด าเนินการแก้ไข ส่วนแนวทางการด าเนินการในเรื่อง Internet ในหอพัก จะได้หารือ
แนวทางในช่วงสัมมนาของศูนยค์อมพิวเตอร์ ระหว่างวันที่ 26-27 กรกฎาคม 2555 ที่จังหวัดชลบุรี   
  2. นางสาวสุวิมล ชาพรหมมา และนางสาวแสงจนัทร์ คงอิ่ม ได้แจ้งการช ารุดของอาคารที่พักบุคลากร บริเวณ
ชั้น 5 ฝ้าเพดานย้อยลงมา อาจเกิดจากหลังคารั่ว และพื้นฟุตบาททางทิศตะวันตกมีน้ าซึมท าให้ทางเดินเกิดตะไคร้น้ า ท า
ให้ผู้ที่เดินไปมาได้รบัอันตรายได ้ ซึ่งประธานได้มอบหมายให้หัวหน้างานชา่งส ารวจและรวบรวมแจ้งบริษัทแก้ไขต่อไป ทั้งนี ้
นางสาวทัศนวรรณ  พลวิรัตน์ ผูแ้ทนคณะสัตวศาสตร์ฯ เสนอให้สรุปรายการแจ้งซ่อมที่พักบุคลากรเพื่อให้ผู้พักอาศัยทราบ  
  3. นางสาวทัศนวรรณ พลวิรัตน ์ เสนอว่า การประชาสัมพันธ์ข่าวสารในที่พักบุคลากรควรติดตั้งบอร์ด
ประชาสัมพนัธ์เพื่อให้ผู้เข้าพักได้รับทราบอยา่งทั่วถึง 
  4. นายสุริยะ เชาว์วัย เสนอให้งานช่างแก้ไขไฟฟ้าแนวถนนหน้าหอพัก 1 และทางเข้าที่พักบุคลากร เนื่องจาก 
ในบริเวณดังกล่าวมดืมาก 
  5. ประธานแจ้งวา่บริษัท ซ ีพี เซเว่น ไดส้่งแบบร้านคา้ และแบบไฟฟ้า ประปา เสนอให้รองอธิการบดี เพชรบุรี
พิจารณา โดยที่ตั้งรา้นจะอยู่แนวหอพัก 4 และพื้นที่จอดรถจักรยานของนักศึกษาข้างหอพัก 
  6. นางสาวสุมาล ี วาทีหวาน แจง้ว่าเจ้าหน้าที่หอสมุดฯ ถูกสุนัขกัดบริเวณโรงอาหาร อาคารเรียนรวม 1 จึง
เสนอให้วิทยาเขตฯ หามาตรการในการควบคุมสุนัขภายในมหาวิทยาลัย 
 

เลิกประชุมเวลา 12.00 น. 
         นางสาวสุนทรี  เกตุมณี ผู้จดรายงานการประชุม 
         นายสอาด  ศรีจันทร์ ผู้ตรวจรายงานการประชุม  


